



ที่ บกค. 467 /2556

วันที่ 27 มีนาคม 2556

เรียน อธิการบดี

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ "กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว" ประจำปี 2556

ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้น้อมนำพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ "กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว" ตั้งแต่ปี 2550 ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับ แนวทางการเสริมสร้างทุนทางปัญญาของธนาคาร ที่ต้องการเพาะพันธุ์ต้นกล้าสีขาว อันหมายถึงเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนเก่งและดี มีความรู้ คู่คุณธรรม และรู้จักน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและขยายผลไปสู่ครอบครัว รวมทั้งชุมชนต่อไป

ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา มีนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 18,500 คน กว่า 272 สถาบัน และธนาคารได้ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ในการร่วมตอกย้ำการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต การเปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate governance) ในระหว่างการทำเนินโครงการจริงเป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งได้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่า 1,550,000 บาท

ในการนี้ ธนาคารจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการสนับสนุน เชิญชวน และประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2556 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ [www.bizethics.ktb.co.th](http://www.bizethics.ktb.co.th) หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 0-2208-8674-6 ทั้งนี้ ธนาคารได้แนบโปสเตอร์และโบรชัวร์แนะนำโครงการมายังท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

วิมลวรรณ กิ่งจิตรพร

(ร.อ.นพ.คัตนันต์ กิรติสุนทร ร.น.)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

8 พ.ค. 2556 ยิน อธิการบดี

วิมลวรรณ กิ่งจิตรพร ขอความอนุเคราะห์  
ประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว  
ประจำปี ๒๕๕๖  
ขอขอบคุณ จากดร.วิมลวรรณ กิ่งจิตรพร  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม  
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล  
โทร. 0-2208-8674-6 (คุณวรรณาว์, คุณกิตติพร)

วิมลวรรณ กิ่งจิตรพร

วิมลวรรณ กิ่งจิตรพร